

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิด 4 ประการคือ ความถูกต้อง (accurate) การทันเวลา (timeliness) ความสอดคล้องกับงาน (relevance) และความสามารถตรวจสอบได้ (verifiable) และใช้ทฤษฎีและแนวคิดของความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ 4 ประการคือ ความเข้าใจได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเปรียบเทียบกันได้ และความเชื่อถือได้

วิธีการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริหารในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครจำนวน 34 โรงงาน การศึกษาค้นคว้านี้ ได้แบ่งผู้บริหารเป็น 5 กลุ่ม คือ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการทั่วไป โดยสอบถามผู้บริหารทั้งหมด 34 คน ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามสรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.80 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน ร้อยละ 58.80

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจการ

ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินธุรกิจรูปแบบบริษัทจำกัดร้อยละ 97.10 ดำเนินงานแบบไม่ได้รับบริการส่งเสริมการลงทุนจากกรมส่งเสริมการค้าส่งออก คิดเป็นร้อยละ 73.50 เป็นธุรกิจผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินงานมามากกว่า 17 ปี (เปิดกิจการปี พ.ศ. 2530) ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 20 ล้านบาท ร้อยละ 50 และระหว่าง 20-50 ล้านบาท ร้อยละ 35.30

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชีที่ผู้บริหารต้องการ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการจัดทำสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารงานของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่วนใหญ่เห็นว่ารายงานข้อมูลทางบัญชีมีความสมบูรณ์ของข้อมูลในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 คือมีความครบถ้วนเชื่อถือได้เข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เปรียบเทียบกันได้ และทันต่อเวลา

นอกจากนั้นยังพบว่า รายงานที่มีความต้องการส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายงานแสดงฐานะการเงินของกิจการ(งบดุล) รายงานผลการดำเนินงานของกิจการ (งบกำไรขาดทุน) สำหรับรายงานประกอบ ด้านการขายส่วนใหญ่มีความต้องการรายงานประวัติการขาย-แยกตามลูกค้าและรายงานประวัติการขาย-แยกตามสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ต้องการรายงานประวัติการซื้อแยกตามผู้ขาย รายงานประวัติการซื้อ-แยกตามสินค้า รายงานใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับไม่ครบถ้วน รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ด้านต้นทุนส่วนใหญ่ต้องการรายงานยอดสรุปรต้นทุนขาย (งบต้นทุนขาย) รายงานผลผลิตประจำวัน รายงานต้นทุนแรงงาน รายงานวัตถุดิบที่เบิกใช้ และรายงานประสิทธิภาพการทำงานของแผนก

สำหรับรายงานสินค้าคงเหลือ มีความต้องการใช้อยู่ในระดับมาก รายงานที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานผลผลิตประจำวัน รองลงมาคือ รายงานวัตถุดิบที่เบิกใช้ และรายงานต้นทุนแรงงาน

สำหรับรายงานเกี่ยวกับการส่งออก มีความต้องการใช้อยู่ในระดับน้อย รายงานที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานการรับคืนสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้ารองลงมาคือ รายงานของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า และรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษีเพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เช่น ภาษีศุลกากร ออกรขาออก เป็นต้น

รายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการบริหารงานเพื่อตัดสินใจ ในด้านการขาย ด้านต้นทุน และด้านกำไร มีดังนี้

รายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจกำหนดราคาขาย อยู่ในระดับมาก รายงานข้อมูลที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลกำไร รองลงมาคือ รายงานข้อมูลความต้องการทางการตลาด และรายงานข้อมูลทางด้านราคาขายของคู่แข่ง

สำหรับรายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิต อยู่ในระดับมาก รายงานข้อมูลที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลทางด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ รายงานข้อมูลทางด้านปริมาณความต้องการของสินค้า และรายงานข้อมูลทางด้านต้นทุนที่ลงทุนเพิ่ม

สำหรับรายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจยกเลิกผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก รายงานข้อมูลที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลทางด้านกำไรขาดทุนของผลิตภัณฑ์ รองลงมารายงานข้อมูลทางด้านความต้องการสินค้า และรายงานข้อมูลทางด้านการเติบโตของยอดขาย

สำหรับรายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่ในระดับมาก รายงานข้อมูลที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลประมาณการรายจ่าย รองลงมาคือ รายงานข้อมูลประมาณการยอดขาย และรายงานข้อมูลทรัพยากรที่ผลิต

สำหรับรายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ อยู่ในระดับมากที่สุด รายงานข้อมูลที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อ รองลงมาคือรายงานข้อมูลด้านกำไร และรายงานข้อมูลด้านรายได้

สำหรับรายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าหรือซื้อจากบุคคลภายนอก อยู่ในระดับมาก รายงานข้อมูลที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลในการซื้อจากบุคคลภายนอก รองลงมาคือ รายงานข้อมูลต้นทุนการผลิตเอง และรายงานข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้า

สำหรับรายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจกำหนดจำนวนสินค้าคงเหลือ อยู่ในระดับมาก รายงานข้อมูลที่มีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้า รองลงมาคือ รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังรายงานข้อมูลฤดูกาลหรือเทศกาล

โดยภาพรวมรายงานและข้อมูลที่ผู้บริหารมีความต้องการใช้ในการบริหารงานเพื่อตัดสินใจในด้านการขาย ด้านต้นทุน และด้านกำไร มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ รองลงมาคือ รายงานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจกำหนดราคาขาย และรายงานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจยกเลิกผลิตภัณฑ์

รายงานข้อมูลที่ผู้บริหารดำรงตำแหน่งงานต่าง ๆ ต้องการใช้ในการบริหารงานเพื่อตัดสินใจในด้านการขาย ด้านต้นทุน และด้านกำไร มีดังนี้

รายงานการขายและรับเงิน ผู้จัดการโรงงานมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายขาย สาเหตุที่ผู้จัดการฝ่ายโรงงานมีความต้องการใช้รายงานการขายและการรับเงินมากที่สุด เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิตสินค้า ว่าควรจะผลิตสินค้ารายการใด ในปริมาณมากน้อยเพียงใด และเพื่อเป็นการควบคุมเรื่องของการกำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือไม่ให้มีเกินความจำเป็น จึงจำเป็นต้องใช้รายงานการขายและการรับเงิน

สำหรับรายงานการซื้อและการจ่ายเงิน ผู้จัดการโรงงานมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการทั่วไป สาเหตุที่ผู้จัดการโรงงานมีความต้องการใช้ รายงานการซื้อและการรับเงินนั้น เนื่องจากต้องการทราบต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อมาเพื่อผลิตสินค้าว่ามีจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด จะได้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนทางด้านการวิจัยและพัฒนาในการออกแบบสินค้ารายการใหม่ ๆ โดยใช้ราคาค้นทุนวัตถุดิบต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

สำหรับรายงานการเงิน ผู้จัดการทั่วไปมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สำหรับรายงานสินค้าคงเหลือ ผู้จัดการทั่วไปมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สำหรับรายงานเกี่ยวกับการส่งออก ผู้จัดการฝ่ายขายมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการทั่วไป

สำหรับรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดราคาขาย ผู้จัดการฝ่ายขายมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สำหรับรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิต ผู้จัดการฝ่ายขายมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเจ้าของกิจการ

สำหรับรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจยกเลิกผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายขายมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการทั่วไป

สำหรับรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ เจ้าของกิจการมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการทั่วไป

สำหรับรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ เจ้าของกิจการมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายทั่วไป

สำหรับรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าหรือซื้อจากบุคคลภายนอก เจ้าของกิจการและผู้จัดการฝ่ายขาย มีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการทั่วไป

สำหรับรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดจำนวนสินค้าคงเหลือ ผู้จัดการฝ่ายขายมีความต้องการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าของกิจการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยภาพรวม ผู้จัดการฝ่ายขายมีความต้องการใช้รายงานและข้อมูลในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการทั่วไป

ธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจำกัด (มหาชน) มีความต้องการใช้รายงานและข้อมูลทุกประเภทในการบริหารงาน สำหรับธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัดมีความต้องการใช้รายงานข้อมูลในการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษมากที่สุด

ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก มีความต้องการใช้รายงานมากกว่าธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก รายงานข้อมูลสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก ที่มีความต้องการมากที่สุดคือ รายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดราคาขาย สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก มีความต้องการใช้รายงานข้อมูลในการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษมากที่สุด

ธุรกิจแบบผลิตสินค้า มีความต้องการใช้รายงานข้อมูลในการบริหารมากกว่าธุรกิจซื้อขายไป แต่มีความต้องการใช้รายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษมากที่สุดเหมือนกัน

ธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการใช้รายงานข้อมูลเพื่อการบริหารมากกว่าธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะในประเทศหรือจำหน่ายเฉพาะต่างประเทศ โดยที่ธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนี้ มีความต้องการใช้รายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษมากที่สุดเหมือนกัน

ธุรกิจประเภทเสื้อผ้าเด็กมีความต้องการใช้รายงานข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือ ธุรกิจประเภทถุงมือ และธุรกิจประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป รายงานข้อมูลที่ธุรกิจประเภทเสื้อผ้าเด็กมีความต้องการใช้มากที่สุดคือ รายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับธุรกิจประเภทถุงมือและธุรกิจประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีความต้องการใช้รายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ มากที่สุด

ทางด้านคุณสมบัติของข้อมูลทางบัญชี อยู่ในระดับมาก โดยมีคุณสมบัติในเรื่องรายงานข้อมูลมีความเชื่อถือ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ รองลงมารายงานข้อมูลบัญชีมีความครบถ้วน และสามารถเปรียบเทียบกันได้

ผู้จัดการฝ่ายขายให้ความคิดเห็นว่า รายงานข้อมูลทางบัญชีมีคุณสมบัติสมบูรณ์ครบทุกด้านมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าของกิจการ ให้รายงานข้อมูลบัญชีมีคุณสมบัติสมบูรณ์ในด้านมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจมากที่สุด และผู้จัดการโรงงาน ให้รายงานข้อมูลบัญชีมีคุณสมบัติสมบูรณ์ในด้านมีความเชื่อถือได้

ส่วนที่ 4 ปัญหาด้านความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงาน

ปัญหาทางด้านความต้องการสารสนเทศทางการบัญชี สำหรับด้านเจ้าของกิจการมี ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหามากที่สุดในเรื่อง การสื่อสารถึงสิ่งที่ต้องการกับพนักงานบัญชี ของกิจการ รองลงมาคือ ปัญหาที่เจ้าของกิจการไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี สำหรับด้านพนักงานบัญชี มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหามากที่สุดในเรื่อง พนักงานบัญชีไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีหรือรายงานทางการบัญชี รองลงมาคือ มีปัญหา ในเรื่อง พนักงานบัญชีไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเสร็จภายในเวลาที่ กำหนด สำหรับด้านสารสนเทศมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหามากที่สุดในเรื่อง รายงานข้อมูลบัญชีที่ได้รับไม่เกี่ยวข้องกันปัญหาที่กำลังพิจารณา รองลงมาคือ ปัญหาในเรื่องไม่มีความสมบูรณ์ของรายงานข้อมูลทางการบัญชี

เจ้าของกิจการมีปัญหาในด้านความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีมากที่สุด ในเรื่อง สารสนเทศทางการบัญชี รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีปัญหาด้านพนักงานบัญชีไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางการบัญชีหรือรายงานทางการบัญชี

อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษา พบว่า ความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหาร อุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่ม อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาครนั้น โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

ผู้บริหาร มีความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารงานใน อุตสาหกรรมมาก ใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร ต้องรวบรวม รายงานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีหลัก ของการบริหารธุรกิจ (นภาพร ณ เชียงใหม่, 2535 : 1) และทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (เบญจมาศ อภิสัทธีภิญโญ, 2545 : 13)

ผู้บริหารมีความต้องการสารสนเทศทางการบัญชี ที่มีความสมดุลในลักษณะ เชิงคุณภาพ สารสนเทศทางการบัญชีต้องมีความเข้าใจได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ มีการ เปรียบเทียบกันได้ มีความเชื่อถือได้ มีความครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของข้อมูล ทางการบัญชีที่ดี (ฉวีพันธ์ เจริญนันท์ และไพบุลย์ เกียรติโกมล, 2545 : 41) และทฤษฎี ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (นภาพร ณ เชียงใหม่, 2539 : 6)

ผู้บริหารมีความต้องการสารสนเทศทางการบัญชี ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำลัง พิจารณาเสมอ การตัดสินใจแก่ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ย่อมไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับ

บทความที่ ACCASA GROUP (2546) ได้กล่าวไว้ ผู้บริหารต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กิจการต้องเผชิญอยู่

ผู้บริหารมีความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อทำการตัดสินใจกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศรีเพ็ญ วงศ์เขียว (2543) ได้ทำการศึกษาเรื่องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าเพื่อส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้ในการบริหารมีลักษณะเป็นรายงานทางการบัญชีที่ใช้ในการนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา ความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ผู้บริหารของแต่ละกิจการควรให้ความสำคัญกับสารสนเทศทางการบัญชีและควรมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชี เนื่องจากสารสนเทศทางการบัญชีเป็นสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของกิจการทั้งหมด หากผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจสารสนเทศดังกล่าว จะสามารถช่วยให้การวิเคราะห์สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการตัดสินใจการวางแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวชัดเจนขึ้น รวมทั้งสามารถนำสารสนเทศทางการบัญชีมาช่วยกำหนดแนวทางในการแก้ไขการดำเนินงานของกิจการ และช่วยจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. พนักงานบัญชีของกิจการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การนำเสนอรายงานข้อมูลทางการบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้น คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับการบัญชี กระบวนการในการจัดทำบัญชีใช้ระยะเวลาสั้นลงจากเดิมและใช้จำนวนคนในการจัดทำน้อยลง ดังนั้นพนักงานบัญชีต้องพัฒนาตัวเอง นั่นคือต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ และนำเสนอต่อผู้บริหารของกิจการได้ทันเวลาและตรงตามความต้องการ รวมถึงต้องเรียนรู้วิธีการทำงานของโปรแกรมเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางด้านบัญชี

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในด้านต้นทุน ด้านขายและด้านกำไร เท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการ ในการตัดสินใจในด้านกิจกรรมอื่น ๆ ของกิจการ เช่น ด้านการผลิต ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved